

Số: /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng 12 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam tại Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021-2022 (DDCI 2021-2022)**

Ngày 16/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2021-2022 (Chỉ số DDCI 2021-2022). Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo 28 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh được chọn khảo sát, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ, Hiệp hội Du lịch và Nhóm nghiên cứu Indochina Survey (đơn vị tư vấn). Tham dự tại điểm cầu trực tuyến của các huyện, thành phố có lãnh đạo Ủy ban nhân dân và các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính các huyện, thành phố.

Sau khi nghe Nhóm nghiên cứu Indochina Survey báo cáo kết quả Chỉ số DDCI 2021-2022 và ý kiến phát biểu của Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam phát biểu kết luận và chỉ đạo như sau:

#### **I. Đánh giá chung:**

Tiếp tục khẳng định Chỉ số DDCI là Bộ Chỉ số được tiến hành trên cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hàng năm; là cầu nối tin cậy để doanh nghiệp chia sẻ những khó khăn, nguyện vọng, triển vọng kinh doanh tới chính quyền. Từ đó, chính quyền đưa ra các chính sách, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đúng, trúng và hiệu quả, xây dựng mối quan hệ đối tác chính quyền và doanh nghiệp bền vững. Chỉ số DDCI 2021-2022 được tiến hành từ năm 2018-2019 cho đến nay, khảo sát đánh giá tại 35 cơ quan, đơn vị, địa phương gồm 28 cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và 07 huyện, thành phố.

Qua báo cáo kết quả Chỉ số DDCI 2021-2022 của đơn vị tư vấn đã phản ánh trung thực, khách quan những cảm nhận, đánh giá của cộng đồng doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thời gian vừa qua, mặc dù các doanh nghiệp tỉnh Ninh Thuận phải đối mặt với hàng loạt những thách thức, khó lường sau đại dịch Covid 19 và phục hồi phát triển kinh tế. Tỷ lệ doanh nghiệp phải cắt giảm lao động chiếm trên 41%; có gần 50% số doanh nghiệp đề sụt giảm lượng khách hàng mới so với cùng kỳ; có khoảng 58% doanh nghiệp sụt giảm doanh thu và gần 60% doanh nghiệp giảm lợi nhuận

nhưng cộng đồng doanh nghiệp vẫn có cảm nhận tích cực hơn đối với sự nỗ lực của chính quyền các cấp trong việc nâng cao vai trò người đứng đầu, tính năng động và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống, kiểm soát các loại chi phí, tháo gỡ khó khăn về tài chính cho doanh nghiệp. Ngoài việc đánh giá cao những nỗ lực nâng cao tinh thần trách nhiệm cùng sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của người đứng đầu chính quyền các cấp; các cơ quan quản lý nhà nước ngày càng năng động, tinh thần tiên phong, thái độ làm việc có trách nhiệm và khả năng giải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn trong phát triển kinh tế của tỉnh; chi phí thời gian doanh nghiệp phải bỏ ra khi giải quyết thủ tục hành chính từng bước cải thiện, góp phần giúp cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vẫn còn phản ánh có trường hợp cán bộ, công chức, viên chức còn biểu hiện phiến hà, những nhiễu trong quá trình giải quyết công việc hoặc giải quyết thủ tục hành chính chưa đúng quy trình, không đảm bảo thời hạn giải quyết, đùn đẩy trách nhiệm, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong tiếp cận và đảm bảo ổn định trong sử dụng đất, còn những bất cập trong thể chế, quy định, cách thức tổ chức thực hiện.

**II. Nhằm quyết tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Chỉ số DDCI trên địa bàn tỉnh thời gian qua; đồng thời đề ra những giải pháp khả thi, đột phá để tiếp tục nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của từng Sở, ban, ngành, địa phương; qua đó duy trì, cải thiện đồng bộ, ổn định chỉ số PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo; quán triệt phương châm hành động được Tỉnh ủy đặt ra trong năm 2023: “**Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả**”, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:**

### **1. Đối với các Sở, ban, ngành và địa phương:**

Phấn đấu đạt được mục tiêu đặt ra là tăng điểm trung vị Chỉ số DDCI 2023 ít nhất là 3 điểm đối với 02 nhóm: *thứ nhất* là nhóm Sở, ban, ngành phải tăng lên xấp xỉ 83,0 điểm so với năm 2021-2022 (79,72 điểm) và *thứ hai* là nhóm địa phương phải tăng lên xấp xỉ 80,0 điểm so với năm 2021-2022 (76,82 điểm). Các sở, ngành và địa phương phải quyết tâm, bút phá tăng 09 chỉ số thành phần trong năm 2023.

Bên cạnh đó, Sở, ban, ngành và địa phương quyết tâm tập trung thực hiện 04 nhiệm vụ sau đây:

a) Rà soát lại 09 chỉ số thành phần trong Chỉ số DDCI 2021-2022 có tăng và có giảm để phân tích, đánh giá sâu kỹ lý do, nguyên nhân tăng, giảm để rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cải thiện Chỉ số DDCI 2023.

b) Sau khi xác định nguyên nhân các chỉ số thành phần, tập trung xây dựng Kế hoạch triển khai và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2023. Kế hoạch phải có chỉ tiêu phấn đấu, giải pháp cụ thể, phân công người phụ trách, tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quý/năm. Hoàn thành, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Nội vụ **trong tháng 01/2023**.

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn có văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành và địa phương **trong tháng 12/2022**.

c) Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện các chỉ số (PAR INDEX, PCI, PAPI, SIPAS, DTI, DDCI,...), yêu cầu bắt buộc người đứng đầu các Sở, ban, ngành và địa phương phải chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ số, tuyệt đối không được giao cho cấp phó phụ trách.

## **2. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:**

- Chủ trì, phối hợp với đơn vị tư vấn tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Chỉ số DDCI 2021-2022 theo quy định.

- Trên cơ sở Kế hoạch DDCI 2023 các Sở, ban, ngành và địa phương, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai và xác định Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương tỉnh Ninh Thuận năm 2023 nhằm phấn đấu đạt được mục tiêu gia tăng các chỉ số thành phần và tăng điểm trung vị Chỉ số DDCI-2023 của tỉnh ít nhất là 3 điểm.

## **3. Đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp, Hội Doanh nhân trẻ và Hiệp hội Du lịch:**

Tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong việc thông tin, tuyên truyền trong hệ thống các doanh nghiệp thành viên trên địa bàn tỉnh về chủ trương, quan điểm và những nỗ lực, giải pháp của chính quyền tỉnh thời gian qua nhằm tạo sự đồng thuận từ cộng đồng doanh nghiệp chung tay nỗ lực triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh thời gian đến. Bên cạnh đó, thông qua các Hiệp hội, đề nghị các doanh nghiệp kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, những cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức còn gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình giải quyết các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến doanh nghiệp để Ủy ban nhân dân tỉnh chấn chỉnh, xử lý nghiêm minh, kịp thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đến các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Thành phần tham dự (GM841);
- VPUB: LĐ, KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NAM

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Ngọc Minh**